



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 616/2552

28 กันยายน 2552

กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบสร้างโรงงานนม ยู.เอช.ที. 5 แห่ง ภายใต้งบประมาณ 300 ล้านบาท หลังกลุ่มสหกรณ์โคนมร้องประสบภาวะขาดทุน นมดิบล้นสต็อก เร่งพิจารณา 2 ทางใช้งบฯ เหลือจ่ายหรือเข้าข่ายโครงการไทยเข้มแข็ง คาดไม่เกิน 3 เดือน ได้ข้อสรุปชัดเจน

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เข้าพบ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพิจารณาข้อร้องเรียนจากกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จ.สกลนคร สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด จ.เพชรบุรี สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา ซึ่งได้เข้ายื่นรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดสร้างโรงงานผลิตนม ยู.เอช.ที. จำนวน 5 โรงงาน โรงงานละ 60 ล้านบาท รวมงบประมาณ 300 ล้านบาท โดยแต่ละสหกรณ์มีเงินสทบอยู่แล้ว 30% จากงบที่จัดสรร เนื่องจากถึงแม้ว่าสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง จะมีตลาดรองรับนํ้านมดิบและนมพาสเจอร์ไรซ์ส่วนหนึ่งอยู่แล้วตาม MOU นมโรงเรียน แต่ยังคงประสบปัญหานํ้านมดิบส่วนที่เหลือล้นสต็อก แทงค์ที่มีอยู่ไม่พอจัดเก็บโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน คือ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนตุลาคม ของทุกปี ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวหาโรงงานรับจ้างผลิตนม ยู.เอช.ที. ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ยาก จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องประสบปัญหาขาดทุนจากทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูง ความเสียหายจากนํ้านมดิบที่ไม่มีสถานที่จัดเก็บและค่าขนส่งนํ้านมดิบไปยังโรงงานผลิตนม ยู.เอช.ที. ที่มีระยะทางไกลจากฟาร์ม

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯ จึงจะเร่งหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในสังกัด คือกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายของปี 2552 ว่าจะสามารถนำมาสนับสนุนในส่วนนี้ได้หรือไม่ รวมถึงนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าสู่การหารือกับนายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ว่าโครงการจัดสร้างโรงงานนม ยู.เอช.ที. ที่กลุ่มสหกรณ์ฯ เสนอมาในครั้งนี้ สามารถเข้าข่ายวัตถุประสงค์เพื่อขอรับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นประเด็นที่สร้างให้อาชีพการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระบบการผลิตในฟาร์มจนถึงการผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ร้องขอมามากที่สุด คาดว่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางความช่วยเหลือภายในเดือนตุลาคม นี้ รวมถึงจะมีคำตอบและรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งแหล่งงบประมาณและหลักการดำเนินการต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้ง 5 แห่ง ในเวลาไม่เกิน 2-3 เดือน นับจากนี้ไปอย่างแน่นอน